

## รายงานสรุปการเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ

### เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”

ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางสาวกาญจนา สำราญใจ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางวสิทธิพย ธิษชชายคือนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ” ณ ห้องประชุม ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สรุปหัวข้อการบรรยายพอสังเขป ดังนี้

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราชชนก ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อเป็นโครงการต้นแบบที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้จัดให้มีการลงทะเลียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงทะเลียน เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกันเป็นจำนวนมาก ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำหมวกแก๊ป ผ้าพันคอ พระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยสมุดบันทึกความดี พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเลียนและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” และทรงพระราชทานอนุสรณ์ คำนึงถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นแต่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอดถึงพลังน้ำใจ พลังความรักอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “ จิตอาสาเฉพากิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ” ขึ้นก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยแบ่งประเภทจิตอาสาออกเป็น งานดอกไม้จันทน์ งานด้านประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน

งานการแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ถึงจำนวน ๔,๐๐๖,๘๒๕ คน

นับเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวาย แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการจิตอาสาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระบรมราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทหารในพื้นที่นั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสา ร่วมการปฏิบัติกับกำลังพลของหน่วยราชการทหารและหน่วยราชการต่างๆ การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการดำเนินการกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการในการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้

๑. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ จิตอาสาพระราชทาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ

๒. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ จิตอาสาพระราชทาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสา ร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ การฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จฯ นั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในแต่ละช่วงยุคสมัยเพื่อให้ข้าราชการมีความตระหนักรักชาติบ้านเมือง และมีจิตอาสาที่จะทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

(นางสาวกาญจนา ส้าราญใจ : รายงานสรุป)